



ĐIỂM NHẤN

- Vạn Năng Heo Nam Nhi, tăng hệ số từ x2 thành x7
- Phần Thưởng Giữ và Quay Lại mang đến cơ hội giành biểu tượng Tiền Mặt và 7 tính năng
- Không cần đợi chờ nhờ Mua Tính Năng, lao thẳng vào vòng Giữ và Quay Lại

Red Tiger xin hân hạnh giới thiệu: Lợn Đại Gia 2 Megaways™

Mang về nhà thịt xông khói với Lợn Đại Gia 2 Megaways™!

Đón chờ Vạn Năng Heo Nam Nhi vĩ đại, giành ăn các trục bằng hệ số vạn năng từ x2 đến x7. Mở khóa tính năng Giữ và Quay Lại với 3 Scatter trở lên. Quay Vòng Quay để nhận biểu tượng Tiền Mặt và Lưu. Trong phần thưởng xa hoa này, chỉ có biểu tượng Tiền Mặt và biểu tượng đặc biệt mới có trên các trục. Trải nghiệm sức mạnh ma thuật nhân lên của biểu tượng Heo Tiểu Thư và những lần đập heo sinh lời của biểu tượng Ông Heo. Chứng kiến tác động chiến lược của biểu tượng Thẻ Tín Dụng, tăng cường sức mạnh của biểu tượng Heo Nam Nhi và Heo Tiểu Thư. Lập chiến lược bằng biểu tượng Chìa Khóa để mở khóa thêm dòng, tăng tối đa tiền thắng tiềm năng. Khi vòng mở ra, tận hưởng sự kỳ diệu của các biểu tượng Tiền Mặt, Bóp, Túi Tiền và Quà, hứa hẹn gia tài ngoài sức tưởng tượng. Nâng tầm phiếu lưu bằng lựa chọn Mua Tính Năng, bảo đảm có tấm vé vào khối gia tài hoàn hảo!

Thỏa sức ngẫu nhiên trong Lợn Đại Gia 2 Megaways™!

THÔNG TIN CHUNG

Trục x Hàng	6 x 7
Đường Thắng	Lên đến 117.649
Tiền Thắng Tối Đa	20.000x
Biến Động	5/5 (Cao)
Tần Suất Trúng	5/5 (Cao)
Tiền Cược Tối Thiểu	€/£/\$ 0,10
Tiền Cược Tối Đa	€/£/\$ 20
Tính Năng	2 (Vạn Năng Heo Nam Nhi, Giữ và Quay Lại)
Tùy chọn RTP không có jackpot	90,75%, 92,72%, 94,72%, 95,68%, 95,71%
Tùy chọn RTP có Jackpot	90,14%, 90,69%, 92,71%, 94,69%

TÍNH NĂNG TRÒ CHƠI



Vạn Năng Heo Nam Nhi chiếm trọn các trục 2, 3, 4 và 5, dù vậy không bao giờ chiếm 2 và 3 trục cùng nhau. Siêu vạn năng này đột phá bằng hệ số biểu tượng từ 2x đến 7x. Vạn Năng Heo Nam Nhi yên vị đến khi tất cả phản ứng dây chuyền được hoàn tất.

Vạn Năng Heo Nam Nhi



3 Scatter trở lên sẽ kích hoạt vòng thưởng Giữ và Quay Lại. Vào lúc bắt đầu vòng thưởng, hãy quay Vòng Quay để giành lấy các biểu tượng Tiền Mặt và Lưu, cả hai đều đáng giá 2x tiền cược hiện tại của bạn. Biểu tượng Tiền Mặt có số lượng 2, 3, 4, 5, 10 hoặc 15, còn Lưu dao động từ 1 đến 5. Biểu tượng Tiền Mặt có được từ Vòng Quay sẽ được đặt ngẫu nhiên trên các trục và được khóa chặt qua suốt Lượt Quay Miễn Phí. Biểu tượng Lưu được hiển thị bên trên các trục, sẵn sàng giải cứu lượt quay của bạn!

Giữ và Quay Lại



Trong vòng thưởng, chỉ các biểu tượng Tiền Mặt, biểu tượng đặc biệt hoặc biểu tượng trống được xuất hiện và mỗi vị trí biểu tượng đại diện một trục khác nhau. Biểu tượng Tiền Mặt chứa giá trị tiền mặt ngẫu nhiên, đóng vai trò là hệ số tiền cược. Các hệ số này có thể là 1x, 2x, 3x, 5x hoặc 10x tiền cược hiện tại. Một khi xuất hiện, biểu tượng Tiền Mặt sẽ khóa chặt tại chỗ trong toàn bộ vòng thưởng, đảm bảo cho các chiến thắng kịch tính! Bất kỳ biểu tượng đặc biệt hoặc biểu tượng Tiền Mặt nào xuất hiện sẽ cài lại số lượt quay về 3. Khi có biểu tượng Lưu, nếu không có biểu tượng đặc biệt hoặc biểu tượng Tiền Mặt mới xuất hiện trong 3 lượt quay liên tiếp, biểu tượng Lưu sẽ được dùng để thêm một biểu tượng Tiền Mặt vào vị trí trống ngẫu nhiên trên các trục. Nếu vẫn còn vị trí trống, vòng thưởng tiếp tục với số lượt quay cài lại về 3. Khi tất cả vị trí trên trục đều là biểu tượng bị khóa, mọi biểu tượng Lưu còn lại sẽ đóng góp vào tổng tiền thưởng giành được.



Có 7 biểu tượng đặc biệt, tương tự với các biểu tượng không chữ trong ván gốc. Tuy nhiên, trong vòng Giữ và Quay Lại, các biểu tượng đặc biệt hoạt động khác đi và không trả thưởng như trong ván gốc.

Heo Nam Nhi

Biểu tượng Heo Nam Nhi nắm giữ giá trị biểu tượng Tiền Mặt, ban đầu cài ở mức 5x tiền cược, hiển thị bên trên các trục. Khi xuất hiện, biểu tượng Heo Nam Nhi tăng mạnh giá trị của biểu tượng Tiền Mặt, Túi Tiền và Bóp trên các trục bằng giá trị hiện tại của mình. Giá trị của biểu tượng Heo Nam Nhi tăng cùng các lượt quay tiếp theo như sau: 5x, 10x, 15x, 25x, 50x, 100x và cài lại sau vòng thưởng. Biểu tượng Heo Nam Nhi không khóa trên các trục.



Heo Tiểu Thư

Biểu tượng Heo Tiểu Thư mang theo hệ số, bắt đầu ở x1 và hiển thị bên trên các trục. Mỗi biểu tượng Heo Tiểu Thư xuất hiện sẽ thu thập giá trị của biểu tượng Tiền Mặt, Bóp và Túi Tiền, để lại biểu tượng Quà tại vị trí của mình cùng giá trị kết hợp của các biểu tượng đó nhân với hệ số hiện tại của biểu tượng Heo Tiểu Thư. Hệ số của biểu tượng Heo Tiểu Thư tăng thêm 1 với mỗi lần xuất hiện biểu tượng và được cài lại vào lúc kết thúc vòng thưởng. Biểu tượng Quà do biểu tượng Heo Tiểu Thư để lại vẫn khóa trên các trục qua suốt vòng thưởng.



Túi Tiền

Biểu tượng Túi Tiền chứa giá trị tiền mặt ngẫu nhiên, đóng vai trò là hệ số tiền cược. Các hệ số có thể là 30x, 50x, 75x hoặc 100x tiền cược hiện tại. Khi xuất hiện, các biểu tượng Túi Tiền vẫn được khóa trên các trục trong toàn bộ vòng thưởng.

Ông Heo

Biểu tượng Ông Heo mang theo giá trị tiền mặt ngẫu nhiên, đóng vai trò là hệ số tiền cược 1x, 2x, 3x, 5x hoặc 10x lên tiền cược hiện tại. Khi xuất hiện, biểu tượng này vỡ ra và giá trị của biểu tượng này tỏa ra các vị trí bên cạnh (theo chiều ngang, dọc và chéo), khiến biểu tượng Tiền Mặt với giá trị này xuất hiện trên vị trí trống hoặc thêm giá trị vào biểu tượng Tiền Mặt đang tồn tại. Biểu tượng Ông Heo không khóa trên các trục.

Bóp

Biểu tượng Bóp thu thập các biểu tượng Tiền Mặt trên các trục, thêm giá trị của các biểu tượng Tiền Mặt vào biểu tượng Bóp cho đến khi biểu tượng Bóp nắm giữ ít nhất 5 biểu tượng Tiền Mặt. Biểu tượng Bóp khóa trên các trục để dành cho vòng thưởng và nếu có nhiều biểu tượng Bóp hiện diện, tất cả các biểu tượng Bóp sẽ thu thập các biểu tượng Tiền Mặt cho đến khi đạt được mức tối thiểu.

Thẻ Tín Dụng

Mỗi biểu tượng Thẻ Tín Dụng xuất hiện sẽ tăng giá trị hiện tại của cả biểu tượng Heo Nam Nhi lẫn Heo Quý Cô bên trên các trục. Với biểu tượng Heo Nam Nhi, giá trị tăng đến cấp độ kế tiếp có thể, còn với biểu tượng Heo Tiểu Thư, hệ số tăng lên 1. Nếu biểu tượng Heo Nam Nhi đã đạt đến giá trị tối đa của mình, biểu tượng Thẻ Tín Dụng chỉ ảnh hưởng lên hệ số của biểu tượng Heo Tiểu Thư. Các biểu tượng này không khóa trên các trục.

Chìa Khóa

Biểu tượng Chìa Khóa thêm một hàng ở trên các trục, tối đa 7 hàng. Tuy nhiên, sau khi tất cả hàng được mở khóa, biểu tượng Chìa Khóa sẽ ngừng xuất hiện. Biểu tượng Chìa Khóa không khóa trên trục.

Nếu nhiều biểu tượng đặc biệt xuất hiện trong lượt quay, những biểu tượng đó sẽ kích hoạt theo thứ tự sau: Ông Heo, Thẻ Tín Dụng, Heo Nam Nhi, Heo Tiểu Thư, Bóp, Chìa Khóa. Vòng thưởng kết thúc nếu không có biểu tượng đặc biệt hay biểu tượng Tiền Mặt nào xuất hiện trong 3 lượt quay liên tiếp sau khi đã dùng hết các biểu tượng Lưu hoặc mọi vị trí trên các trục đều là các biểu tượng bị khóa. Khi kết thúc, người chơi nhận được giải thưởng kết hợp của tất cả các biểu tượng Tiền Mặt, Bóp, Túi Tiền và Quà có trên các trục, cùng giá trị của bất kỳ biểu tượng Lưu nào còn lại.

Mua Tính Năng

- Giữ và Quay Lại – 3 Scatter:** Đảm bảo xuất hiện 3 Scatter trở lên và vào vòng thưởng với giá 75x tiền cược.
- Giữ và Quay Lại với 1 Dòng Bỏ Sung – 4 Scatter:** Đảm bảo xuất hiện 4 Scatter trở lên và vào vòng thưởng có 1 dòng bỏ sung với giá 150x tiền cược.
- Giữ và Quay Lại với 2 Dòng Bỏ Sung – 5 Scatter:** Đảm bảo xuất hiện 5 Scatter và vào vòng thưởng có 2 dòng bỏ sung với giá 350x tiền cược.
- Giữ và Quay Lại với 3 Dòng Bỏ Sung – 6 Scatter:** Đảm bảo xuất hiện 6 Scatter và vào vòng thưởng có 3 dòng bỏ sung với giá 900x tiền cược.

ID TRÒ CHƠI và RTP

PC + DI ĐỘNG

ID Trò Chơi	Ghi Chú	Kiểu Trò Chơi OSS	ID OSS	RTP
PiggyRiches2MegaWays	Tùy Chọn RTP Không Có Jackpot	piggyriches2megaways	piggyriches2mega	90,75%, 92,72%, 94,72%, 95,68%, 95,71%
PiggyRiches2MegaWays	Tùy Chọn RTP Có Jackpot	piggyriches2megaways	piggyriches2mega	90,14%, 90,69%, 92,71%, 94,69%

Lũy Tiến Jackpot

1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%

Giới thiệu về Jackpot Red Tiger

Cũng như tất cả các trò quay số Red Tiger khác, Lộn Đại Gia 2 Megaways™ có thể có hoặc không có jackpot Red Tiger. Nếu chọn phiên bản jackpot của ván gốc, phiên bản đó phải đi kèm với lũy tiến jackpot để đạt được tỷ lệ RTP tổng thể cuối cùng của trò chơi. Ví dụ, ghép ván gốc có jackpot đạt chứng nhận tỷ lệ RTP 90,14% với lũy tiến jackpot 1% sẽ cho ra tỷ lệ RTP tổng thể là 91,14%. Tỷ lệ RTP của lũy tiến jackpot là 100%.

Tải gói quảng cáo đầy đủ: [TAI ĐÂY](#)